

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ที่ สป ๐๐๓๒.๓๐๐๑/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม ในหัวข้อ “วินัย การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๑.เรื่องเดิม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกำหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้อนุมัติโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานบริหารทั่วไป กำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบริหารอาคารตึกหัวโล และใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

๓.ข้อเสนอ

๓.๑ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓.๒ขออนุญาตเผยแพร่การจัดโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสิริกร จันทร์เรืองรบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

-อนุญาต

(นางสาวพชรภัทร รังศิลา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนาให้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา